

KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ ĐÀO DUY TÙNG (20/5/1924 - 20/5/2024)

Đồng chí Đào Duy Tùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử văn hóa, yêu nước, trưởng thành từ phong trào cách mạng, lần lượt qua các cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn giữ trọn phẩm chất của người cộng sản, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Đào Duy Tùng - nhà lãnh đạo cấp cao có tư duy đổi mới và tâm trí tuệ cao của Đảng

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, từ cán bộ Mặt trận Việt Minh ở cơ sở, đồng chí Đào Duy Tùng nhanh chóng trưởng thành trên các cương vị: Bí thư Huyện ủy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng. Những năm tháng ở cơ sở là thời gian đồng chí tham gia công tác lãnh đạo toàn diện trên nhiều lĩnh vực, gắn chặt lý luận với thực tiễn và phong trào cách mạng của quần chúng.

Tháng 1/1953, sau khi kết thúc lớp chính huấn ở Khu ủy Việt Bắc, đồng chí được cử đi học tại Trường lý luận Mác - Lênin ở Trung Quốc. Kết thúc lớp chính huấn, đồng chí được giữ lại làm công tác hướng dẫn học tập của nhà trường. Qua quá trình đào tạo có hệ thống về lý luận cũng như sự phát triển từ phong trào quần chúng, đặc biệt là tinh thần tự học tập, tự rèn luyện, sự nhiệt huyết, tận tụy, trách nhiệm cao với công việc, đồng chí đã trưởng thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng tin cậy giao phó, trở thành nhà lãnh đạo cấp cao, tài năng của Đảng.

Nhiều năm liền trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, đồng chí đã trung thành lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng các luận cứ khoa học để góp phần hình thành cương lĩnh, đường lối của Đảng; vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam. Những cuốn sách có giá trị lý luận sâu sắc của đồng chí như: Bản chất cách mạng và khoa học của Đảng ta, Một số vấn đề công tác tư tưởng của Đảng, Sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực kinh tế... đã thể hiện tầm tư duy đúng đắn, khoa học và sáng tạo đối với việc nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin trong điều kiện mới.



Đồng chí Đào Duy Tùng thăm bà con nông dân tỉnh Thái Bình.

Ảnh tư liệu

Bước vào thời kỳ đổi mới, đồng chí Đào Duy Tùng đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu thực tiễn, tìm tòi, phát hiện cái mới để xây dựng đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là đóng góp vào việc hình thành lý luận về đường lối đổi mới của Đảng. Trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (năm 1986), đồng chí với vai trò là Tổ phó Tổ biên tập Báo cáo chính trị đã dày công xây dựng bản Kết luận của Bộ Chính trị (khóa V) đối với một số vấn đề quan trọng kinh tế. Nội dung của bản Kết luận này được đưa vào Báo cáo chính trị và thông qua tại Đại hội VI, đánh dấu sự đổi mới rất cơ bản về tư duy kinh tế của Đảng ta. Sau Đại hội VI, trên cương vị Ủy viên dự khuyết, rồi Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác tư tưởng, lý luận và khoa giáo, đồng chí được Bộ Chính trị giao nhiệm vụ Thường trực Ban soạn thảo Cương lĩnh chính trị và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Bám sát thực tiễn cách mạng trong nước và thế giới, đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị ngày đêm trăn trở, tập hợp trí tuệ của toàn Đảng,

toàn dân, tổng kết lý luận, tổng kết thực tiễn, xây dựng dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được Đại hội VII thông qua. Từ Đại hội VII đến Đại hội VIII và trong giai đoạn chuẩn bị Đại hội VIII, nhất là khi được giao nhiệm vụ Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư, đồng chí đã tập trung trí tuệ, tâm huyết tổng kết sự phát triển tư duy của Đảng, vừa góp phần xây dựng văn kiện và góp phần truyền đạt tư tưởng đổi mới của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Với tư duy đổi mới và sắc sảo, đồng chí chỉ rõ, để đổi mới tư duy thì đổi mới công tác thông tin là mối liên quan trọng; do đó, công tác cải tiến hoạt động thông tin của Đảng được đồng chí chỉ đạo quyết liệt, góp phần đáp ứng kịp thời yêu cầu cách mạng đang đặt ra, theo hướng toàn diện: đa dạng hóa thông tin và tăng lượng tin hữu ích; mở rộng tính công khai trong hoạt động thông tin; thông tin phải chân thực, góp phần xây dựng tư duy mới, khắc phục tư duy lạc hậu; đưa được tiếng nói của nhân dân tới các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước các cấp; nâng cao tinh phê bình, tự phê bình trên các

phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương nhân tố tích cực và đấu tranh phân biệt những vấn đề, nhân tố tiêu cực; thông tin đến được đúng đối tượng, đến tận những người lao động. Đồng chí Đào Duy Tùng là nhà lãnh đạo có tư tưởng đổi mới, luôn tìm tòi, sáng tạo những vấn đề mới để vượt lên. Đồng chí là một trong những người tham gia đổi mới từ những năm 1980, cùng với các lần "khoán thu" ở Vĩnh Phúc, Hải Phòng, "khoán 100" rồi "khoán 10" đến Chương trình đổi mới đất nước. Trong những bước ngoặt của cách mạng, đặc biệt là trước những khó khăn, thử thách quan trọng, cách mạng và trong bất kỳ giai đoạn nào báo chí cũng thể hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Trong 17 năm (1965 - 1982) làm Tổng biên tập Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), đồng chí Đào Duy Tùng đã góp phần quyết định đưa Tạp chí có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện. Đồng chí luôn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện về nội dung và hình thức, thực hiện nhiều bài viết sâu sắc về lý luận và thực tiễn, góp phần trực

tiếp giải quyết những vấn đề bức thiết cho thực tiễn công cuộc đổi mới đang đặt ra, như những bài viết về lợi ích kinh tế, về khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở Vĩnh Phú, Hải Hưng, về nâng suất lúa ở Thái Bình, về đánh giá mô hình kém hiệu quả ở Quỳnh Lưu, về những sai lầm hữu khuynh ở Lạng Sơn...

Đồng chí Đào Duy Tùng - nhà lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận xuất sắc của Đảng

Đồng chí Đào Duy Tùng đã dành nhiều công sức cho công tác lý luận, tư tưởng của Đảng. Khi về công tác tại Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng (tháng 5/1955) và trải qua hơn 30 năm hoạt động trên lĩnh vực công tác tư tưởng, từ cương vị Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng huấn học, Phó Trưởng ban và Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương, đồng chí luôn được tin nhiệm giao trình bày các quan điểm cơ bản của nghị quyết các hội nghị Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Trong mỗi nghị quyết, đồng chí nêu rõ yêu cầu khách quan đặt ra cần giải quyết, những căn cứ, cơ sở lý luận, thực tiễn của những quan điểm, chủ trương, giải pháp; phê phán chính xác những ý kiến, quan điểm, tư tưởng lệch lạc, sai trái. Các bản báo cáo của đồng chí giàu sức thuyết phục bởi tính khoa học và tính thực tiễn, cách lập luận chặt chẽ, sắc sảo, ngôn ngữ giản dị, rõ ràng định hướng cho công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng.

Là nhà lãnh đạo công tác tư tưởng, báo chí, tuyên truyền của Đảng, đồng chí nhiều lần khẳng định: Đảng và Nhà nước luôn coi báo chí là một binh chủng rất quan trọng, cách mạng và trong bất kỳ giai đoạn nào báo chí cũng thể hiện rõ vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Trong 17 năm (1965 - 1982) làm Tổng biên tập Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản), đồng chí Đào Duy Tùng đã góp phần quyết định đưa Tạp chí có những bước phát triển vượt bậc và toàn diện. Đồng chí luôn thể hiện tầm nhìn chiến lược trong việc chỉ đạo đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện về nội dung và hình thức, thực hiện nhiều bài viết sâu sắc về lý luận và thực tiễn, góp phần trực

tiếp giải quyết những vấn đề bức thiết cho thực tiễn công cuộc đổi mới đang đặt ra, như những bài viết về lợi ích kinh tế, về khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở Vĩnh Phú, Hải Hưng, về nâng suất lúa ở Thái Bình, về đánh giá mô hình kém hiệu quả ở Quỳnh Lưu, về những sai lầm hữu khuynh ở Lạng Sơn...

Đồng chí Đào Duy Tùng là một nhà báo lớn của Đảng. Tác phẩm báo chí của đồng chí chủ yếu là những bài chính luận với nét nổi bật chứa đựng nội dung sâu sắc, lập luận chặt chẽ, văn phong trong sáng, khúc chiết, giàu sức thuyết phục. Viết báo đối với đồng chí chính là sự thể hiện những tư tưởng, lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, do đó các bài viết của đồng chí luôn thấm đượm hơi thở đời sống xã hội, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong phương pháp tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng. Nổi bật nhất là việc tuyên truyền, phát hiện, lựa chọn nhân tố điển hình để lan tỏa, nhân rộng thành phong trào cách mạng, rồi từ phong trào cách mạng tiếp tục chọn ra nhân tố điển hình.

Từ năm 1992 - 1995, với cương vị Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng chí Đào Duy Tùng đã cùng tập thể Hội đồng Trung ương chỉ đạo và tổ chức hoàn thành biên soạn các bộ giáo trình Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của đồng chí, công tác giáo dục lý luận chính trị được tiến hành bài bản, chặt chẽ, bảo đảm chất lượng về nội dung và hình thức; chương trình giảng dạy, sách giáo khoa được biên soạn có hệ thống; đội ngũ giáo viên, báo cáo viên được đào tạo với chất lượng chuyên môn cao; phương pháp học tập đổi mới; cách thức tổ chức được thay đổi tích cực.

Đồng chí Đào Duy Tùng - tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp, phong cách làm việc dân chủ, khoa học

Cả cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Đào Duy Tùng gắn liền với chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất vẻ vang, hào hùng của Đảng ta, nhân dân ta. Cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi của đồng chí từ khi là cán bộ cơ sở đến

khí giữ cương vị cao trong Đảng, dù ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cương vị nào đồng chí luôn tỏ rõ là một người trung thực, khiêm nhường, làm hết mình, sống giản dị, nghĩa tình và gắn gũi mọi người.

Ở đồng chí luôn tỏ rõ phẩm chất cao quý của người chiến sĩ cộng sản, đó là sự trung thành tuyệt đối với Đảng, với cách mạng, có bản lĩnh chính trị và năng lực chỉ đạo thực tiễn, đổi mới, trung thực, liêm khiết và ý thức tổ chức kỷ luật cao. Với cương vị Thường trực Bộ Chính trị - Ban Bí thư, xử lý các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí đã trung thực chất lọc, ghi nhận những ý kiến thống nhất hình thành quan điểm của Đảng, không lồng ý kiến cá nhân của mình vào nghị quyết của Đảng, làm ảnh hưởng đến tính tập thể và chân thực của nghị quyết. Vì thế, đồng chí luôn được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng tin tưởng, đánh giá cao.

Với quá trình hoạt động cách mạng, công tác trải dài qua các thời kỳ, giai đoạn đã giúp hình thành nên ở đồng chí Đào Duy Tùng phong cách làm việc dân chủ, tư duy khoa học, biện chứng, độc lập, sáng tạo và sâu sát thực tiễn; lấy lý luận soi sáng thực tiễn, đồng thời lấy thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận. Trong những tổng kết lý luận của Đảng, đặc biệt là giai đoạn đổi mới, đồng chí đã có những đóng góp vô cùng quan trọng trong phương pháp, cách làm: tập hợp, so sánh, đối chiếu giữa cái cũ và cái mới, giữa những quan điểm, ý kiến khác nhau; khảo sát, đánh giá, tổng kết thực tiễn, sau đó thảo luận, tranh luận để góp phần đề ra những nguyên tắc đổi mới hay đổi mới có nguyên tắc. Đồng chí luôn tìm tòi cái mới, lắng nghe, tôn trọng mọi ý kiến, đặc biệt là những ý kiến độc đáo, những ý kiến phản biện và khuyến khích cán bộ mạnh dạn phát biểu ý kiến, tranh luận. Chính vì vậy, đồng chí đã tập hợp được đội ngũ cán bộ có năng lực, phát huy trí tuệ của tập thể góp sức cho sự nghiệp chung.

Đồng chí Đào Duy Tùng là tấm gương sáng về tinh thần tự học, tự rèn luyện. Với nhận thức sâu sắc rằng, làm cán bộ tư tưởng, lý luận phải có trình độ văn hóa tổng hợp nên ngay từ năm 1955, sau khi được đào tạo lý luận cơ bản ở nước ngoài, vào công tác đồng chí vừa theo học lớp đại học tại chức của Trường Đại học Bách khoa. Đồng chí đã tự đặt cho mình mục tiêu phải đọc hết những tác phẩm kinh điển của Mác

- Lênin. Đồng chí tự học tiếng Pháp để đọc các tác phẩm kinh điển của Mác chưa dịch ra tiếng Việt.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn tỏ rõ đức tính khiêm nhường, trung thực, giàu lòng vị tha, nhân hậu, đức độ, gần bó mật thiết với nhân dân, sống giản dị, nghĩa tình, gắn gũi với mọi người và tinh thần háng hái làm việc tới hơi thở cuối cùng. Trong công việc, đồng chí luôn phát huy dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của mọi người, đặt niềm tin vào đồng chí, đồng nghiệp, đã giao việc cho ai thì tin tưởng, động viên, tạo điều kiện và sâu sát đôn đốc, kiểm tra kết quả công việc.

Cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi, ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh, cương vị nào đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện tinh thần trung kiên, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Bảy mươi tư năm tuổi đời, hơn năm mươi năm hoạt động cách mạng liên tục, bằng tâm nhin chiến lược, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm hoạt động cách mạng phong phú, dạn dày, đồng chí Đào Duy Tùng đã có những đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí đã nêu gương sáng về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo cấp cao tài năng, đổi mới của Đảng, có nhiều cống hiến xuất sắc trên mặt trận tư tưởng, lý luận; một tấm gương về đạo đức cách mạng cao đẹp. Ở đồng chí, niềm tin lý tưởng cách mạng luôn dựa trên nền tảng đạo đức vững chắc và một tâm trí tuệ cao, suốt đời phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Với những đóng góp to lớn ấy, đồng chí Đào Duy Tùng đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng và nhiều huân chương, huy chương cao quý khác.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng là dịp để chúng ta tôn vinh những cống hiến, đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, qua đó giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

(theo dangcongson.vn)

XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Hiệu quả từ xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Kiến Xương

(Tiếp theo trang 1)

Chi ủy thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đội ngũ cán bộ phụ trách, luôn phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bàn bạc, thống nhất và triển khai thực hiện. Tích cực tuyên truyền thực hiện vệ sinh môi trường vào ngày 22 hàng tháng, xử lý tốt các sản phẩm phụ từ nông nghiệp, duy trì nghiêm hoạt động của tổ thu gom rác thải, thực hiện tốt chương trình "Thấp sáng đường quê".

Bà Nguyễn Thị Hà, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Nguyễn cho biết: Mô hình đã nhận được sự vào cuộc tích cực

của các đoàn thể. Theo đó, Chi hội Phụ nữ thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm, duy trì mô hình bình rác thải thành tiến, hướng dẫn hội viên phân loại rác thải tại nhà; Chi hội Nông dân khởi thông 2km cống rãnh cấp 1, phát quang bụi rậm rãnh thoát nước các khu dân cư; Chi hội Cựu chiến binh chăm sóc, cắt tóc cây, trang trí các địa điểm công cộng; Chi đoàn Thanh niên đảm nhận mô hình "Thấp sáng đường quê"; Chi hội Người cao tuổi chịu trách nhiệm giữ gìn vệ sinh đình, chùa, miếu làng. Vì thế,

đường làng ngõ xóm luôn khang trang, sạch đẹp. Ý thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân có nhiều tiến bộ, không còn xảy ra tình trạng vứt rác bừa bãi, phát huy được vai trò của nhân dân trong quản lý xã hội.

Nhấn lên những mô hình

Từ khi thực hiện xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, có rất nhiều mô hình tiêu biểu có tính khả thi cần được nhân rộng trong toàn huyện. Điển hình như mô hình tự quản an ninh trật tự tại Chi bộ thôn An Cơ Nam, xã Thanh Tân;

mô hình nêu cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại Chi bộ Trường Tiểu học Bình Định; mô hình một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường tại Chi bộ Trường Tiểu học và THCS Vũ Công. Ông Trần Ngọc Toan, Bí thư Chi bộ thôn An Cơ Nam, xã Thanh Tân nhấn mạnh: Là thôn giáp ranh với 2 xã, thường xảy ra các vụ việc trộm cắp, mất an ninh trật tự nên chúng tôi đã thống nhất chọn nội dung Chi bộ lãnh đạo thôn tự quản về công tác an ninh



Giám sát công tác bảo đảm an ninh trật tự qua hệ thống camera kết nối với điện thoại thông minh ở thôn An Cơ Nam, xã Thanh Tân (Kiến Xương).

trật tự để thực hiện, đồng thời xây dựng và ban hành phương án, sơ đồ tác chiến bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng nội quy, quy chế làm việc của tổ tự quản. Theo đó, tổ tự quản gồm 30 thành viên, nhân thành 6 tổ theo địa bàn nhóm hộ ở khu dân cư, trong đó có 1 tổ phân ứng nhanh, 1 tổ trực chỉ huy, 4 tổ còn lại phân công theo nhóm hộ. Cùng với đó, Chi bộ đã kêu gọi con em

xa quê, đảng viên và nhân dân đóng góp 25 triệu đồng lắp đặt 17 camera ở tất cả các tuyến đường của thôn. Từ đó tình hình mất an ninh trật tự đã giảm, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Chi bộ. Nhiều địa phương đã thấy được lợi thế của mô hình này và triển khai áp dụng hiệu quả.

Ông Vũ Tiến Phong, Phó Trưởng ban Tổ chức

Huyện ủy Kiến Xương cho biết: Từ năm 2022 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã công nhận 57 mô hình chi bộ kiểu mẫu, đồng thời tiếp tục xây dựng 46 mô hình chi bộ kiểu mẫu trong năm 2024. Để có kết quả trên, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; chủ trì, phối hợp với các phòng, ban hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng rà soát, đăng ký, tổ chức thực hiện. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, thẩm duyệt và ban hành hướng dẫn tiêu chí, lộ trình thực hiện gửi tới các tổ chức đảng. Nhờ đó, các tiêu chí xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu được cụ thể, chi tiết hơn; các chi bộ chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên; có lộ trình thực hiện và minh chứng kết quả thực hiện rõ ràng. Bên cạnh đó, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ; việc đổi mới, nâng

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; phân công cấp ủy phụ trách chi bộ, cơ quan, đơn vị dự sinh hoạt chi bộ hàng tháng để nắm và phân ánh kịp thời tiến độ, lộ trình thực hiện để chỉ đạo, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhờ sự chỉ đạo sát sao nên nhiều chi bộ có cách làm hay, chỉ đạo thực hiện thành công nhiều việc khó mà trước đây chưa làm được, có khả năng nhân ra diện rộng.

Việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu ở Kiến Xương không những góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, nâng cao chất lượng ban hành nghị quyết lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị mà qua đó còn xuất hiện nhiều mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đem lại hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.